



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 19/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bàn về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe các báo cáo: kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM năm 2019; tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau

tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; nhiệm vụ cần tập trung sau kỳ nghỉ tết. Trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Các chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội,

(Xem tiếp trang 4)  
THANH HUYỀN

### Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Chiều ngày 19/2, UBND tỉnh họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích, nhận định những nguy cơ về tình hình dịch

bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề ra các giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn (970.000 con) trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến tình hình dịch bệnh trên động vật. Nghiêm túc thực hiện

(Xem tiếp trang 4)  
THANH HÀ - MINH HUƠNG

### CÔNG ĐIỆN KHẨN về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN:

- Giám đốc các sở, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Từ ngày 12/2/2019, hiện tượng lợn ốm chết nhanh, chết nhiều đã được phát hiện tại xã Đông Đô, huyện Hưng Hà; công tác chẩn đoán, xác minh bệnh dịch đã được cơ quan chuyên môn từ Trung ương, tỉnh đến cơ sở triển khai, thực hiện; các biện pháp chuyên môn phòng, chống dịch đã được triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đến hết ngày 17/2/2019, số lợn đã phải tiêu hủy do dịch bệnh là 123 con (13 nái và 110 lợn thịt, lợn con). Bệnh có tính chất lây lan nhanh, mạnh; bệnh chưa có vắc-xin phòng bệnh, không có thuốc điều trị, biện pháp xử lý hiệu quả là tiêu hủy lợn bệnh.

Hiện nay, thời tiết có mưa, độ ẩm môi trường tăng cao, công tác khử trùng tiêu độc khó thực hiện và hiệu quả thấp; mầm bệnh lưu hành, lây lan sẽ rất nhanh trong đàn lợn và ngoài môi trường chăn nuôi nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn lợn là rất cao; lợn là đối tượng nuôi chủ lực của Thái Bình, nếu dịch bệnh bùng phát sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương

(Xem tiếp trang 4)

#### HUNG HÀ

##### • Tổ chức ngày Thơ Việt Nam

Sáng ngày 19/2, tại di tích quốc gia đặc biệt lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, Ban tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2019 tổ chức ngày Thơ Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhà thơ, nghệ sĩ và nhân dân, du khách thập phương.

Đây là năm thứ 6 huyện Hưng Hà liên tục tổ chức ngày Thơ Việt Nam. Với chủ đề "Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới", ngày thơ là dịp để các nhà thơ gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu thơ ca tới công chúng và cổ vũ phong trào sáng tác thơ ca trong quần chúng nhân dân. Ngày thơ còn góp phần thổi thức sự hăng say lao động, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước, yêu cuộc sống, đồng thời tạo niềm yêu thích và truyền cảm hứng thi ca tới nhà thơ, công chúng yêu thơ nhằm giữ gìn, xây dựng nét đẹp văn hóa.

##### • Thi gói bánh chưng

Sáng ngày 19/2, tại lễ hội đền Trần Thái Bình đã diễn ra hội thi gói bánh chưng với sự tham gia của 8 thôn làng đến từ xã Tiến Đức (Hưng Hà).



Tại hội thi, mỗi làng cử ra một đội gồm 3 phụ nữ, trong đó có một người gói chính, hai người phụ gói. Trong 20 phút, các đội dùng tay để gói 5 chiếc bánh (không dùng khuôn) vuông, kích thước 22x22x7cm, bánh gói xong phải được trình bày đẹp. Hội thi gói bánh chưng góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho lễ hội, đồng thời giữ gìn phong tục tập quán truyền thống của địa phương. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức hội thi trao giải nhất cho làng Nhật Tảo.

MAI THƯ

## Rộn vang trống hội tòng quân

(Xem trang 3)



Thanh niên huyện Quỳnh Phụ hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2018.

### CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THÁI BÌNH

## Công nhân nhiều tháng không có lương

(Xem trang 4)

### TIẾN HẢI Tập trung thực hiện 4 tiêu chí huyện nông thôn mới

Căn cứ theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, sau khi rà soát huyện Tiến Hải đã đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM. Các tiêu chí đã đạt: tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 6 về sản xuất, tiêu chí số 8 về an ninh trật tự xã hội và tiêu chí số 9 về chỉ đạo xây dựng NTM. Các tiêu chí chưa đạt: tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục, tiêu chí số 7 về môi trường. Trong các tiêu chí chưa đạt, Tiến Hải còn 34,9km đường huyện phải duy tu, sửa chữa; 3 trường THPT còn nhiều tiêu chuẩn chưa đạt; chưa có phương án bảo vệ môi trường tại các làng nghề; quy hoạch chung toàn huyện đang được đơn vị tư vấn thực hiện. Tổng nhu cầu về nguồn vốn khoảng 156 tỷ đồng.

Với mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2019, Tiến Hải đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí chưa đạt, xác định lộ trình, nguồn lực cụ thể để hoàn thành các tiêu chí trong tháng 6/2019.

ĐỖ HÀ

(Đài TTTH Tiến Hải)

### ĐỒNG PHÚ Chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

Đến nay, 220ha lúa xuân của xã Đồng Phú (Đồng Hưng) đang đẻ nhánh. Để tạo điều kiện cho lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt, HTX DVNN chỉ đạo nông dân tập trung chăm bón đợt 1 cho toàn bộ diện tích. Do ảnh hưởng của thời tiết ẩm nên địa phương hướng dẫn nông dân bón thúc 2 đợt, đợt 1 từ ngày 18 - 22/2, với định mức 7kg NPK chuyên thúc cho 1 sào, đợt 2 bón từ ngày 3 - 5/3 và tăng lượng phân bón từ 5 - 10% nhằm bổ sung dinh dưỡng, kéo dài thời gian sinh trưởng của lúa. Trong giai đoạn hiện nay, nông dân xã Đồng Phú cũng tiến hành tỉa dặm để bảo đảm mật độ và tổ chức vệ sinh đồng ruộng, diệt ốc bươu vàng, bảo vệ an toàn cho lúa xuân ngay từ đầu vụ.

ĐỨC CHUNG

(Đài TTTH Đồng Hưng)